

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI SƠN LA
**CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ
NGHIỆN MA TUÝ TỈNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CSĐT-NMT-TCHCKT
V/v triển khai công văn số 359
SLĐT-BXH-PCTNXH ngày 12
tháng 3 năm 2024 của sở Lao
động Thương binh và Xã hội

Sơn La, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, các điểm Vệ tinh.

Thực hiện công văn số 359 SLĐT-BXH-PCTNXH ngày 12 tháng 3 năm 2024 của sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh và các Điểm vệ tinh; Công văn số 445/SLĐT-BXH-PCTNXH ngày 25 tháng 3 năm 2024 của sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc Phối hợp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh và các Điểm vệ tinh.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác cai nghiện tại Cơ sở tỉnh và các điểm vệ tinh. Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, các điểm Vệ tinh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Quán triệt, nghiêm túc triển khai tuyên truyền đến toàn bộ viên chức, người lao động tại Cơ sở và các điểm Vệ tinh công văn số 359 SLĐT-BXH-PCTNXH ngày 12 tháng 3 năm 2024 của sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh và các Điểm vệ tinh; Công văn số 445/SLĐT-BXH-PCTNXH ngày 25 tháng 3 năm 2024 của sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc Phối hợp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh và các Điểm vệ tinh; Công văn số 884/BLĐT-BXH-CPCTNXH ngày 06/3/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập (có công văn số 359 SLĐT-BXH-PCTNXH ngày 12 tháng 3 năm 2024 của sở Lao động Thương binh và Xã hội; Công văn số 445/SLĐT-BXH-PCTNXH ngày 25 tháng 3 năm 2024 của sở Lao động Thương binh và Xã hội; Công văn số 884/BLĐT-BXH-CPCTNXH ngày 06/3/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm theo).

Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, đạo đức công vụ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công vụ của viên chức, người lao động không để xảy ra hiện tượng vi phạm đạo đức công vụ, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm thân thể học viên; tổ chức khen thưởng kịp thời đối với viên chức, người lao động thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ và xử lý nghiêm đối với viên chức,

người lao động thiếu trách nhiệm, lơ là, chủ quan để xảy ra nguy cơ mất an ninh trật tự tại Cơ sở.

2. Thực hiện sàng lọc, phân loại học viên ngay từ đầu vào dựa trên các tiêu chí như: Tiền án, tiền sự, thành phần gia đình, các loại ma túy sử dụng,... đặc biệt quan tâm đến những học viên có tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng, đánh người thi hành công vụ, học viên đã từng tổ chức trốn cơ sở,... để tăng cường công tác quản lý, giáo dục, ngăn chặn kịp thời tình trạng học viên cấu kết gây rối trong Cơ sở; bóc, tách kịp thời những học viên có xảy ra mâu thuẫn, không để xảy ra hiệu ứng đám đông, gây mất trật tự tại khu sinh hoạt, không để học viên trốn.

Bố trí học viên vào các khu quản lý theo từng loại học viên, phù hợp đảm bảo cho công tác quản lý, giáo dục, tư vấn, khám chữa bệnh và nâng cao hiệu quả cai nghiện.

3. Tăng cường kiểm soát, nắm chắc thông tin về học viên. Tập chung nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của học viên qua nhiều kênh thông tin như sau: từ học viên nòng cốt, từ hòm thư của đơn vị, từ gia đình, thân nhân học viên, từ công tác tư vấn, tham vấn của cán bộ quản lý,...phân tích, nhận định, đánh giá sát tình hình và đưa ra các biện pháp nghiệp vụ để quản lý hiệu quả.

Tăng cường gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo Cơ sở với học viên và thân nhân học viên.

4. Rà soát, bố trí hiệu quả viên chức, nhân viên trực gác tại các nơi xung yếu của Cơ sở như sau: Công các khu quản lý học viên, các điểm lao động sản xuất, nơi tổ chức diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí, nơi sinh hoạt ăn ở; tập chung đảm bảo an ninh, an toàn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; chủ động tổ chức kiểm tra các khu ở, phòng ở của học viên để phát hiện ngăn chặn kịp thời các chất cấm, vật cấm và các vật không an toàn dễ gây cháy nổ, dễ làm hung khí.

5. Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nơi Cơ sở trú đóng tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo động, trốn tập thể, phòng chống cháy nổ.

Xây dựng và tổ chức các phương án diễn tập đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Cơ sở và các Điểm vệ tinh.

Tiếp tục rà soát cơ sở vật chất và đề xuất sửa chữa, nâng cấp đảm bảo công tác tiếp nhận, quản lý học viên theo quy định tại nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học viên như: các chế độ ăn, uống, nghỉ ngơi phù hợp đúng quy định; chế độ chăm sóc chữa bệnh, hoạt động

vui chơi, giải trí cho học viên; công khai minh bạch các quy định về khen thưởng, kỷ luật học viên.

6. Các phòng chuyên môn, cơ sở vệ tinh căn cứ mục 1; 2; 3; 4 của công văn nghiêm túc triển khai thực hiện .

7. Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán triển khai, theo dõi, thực hiện công văn này.

Báo cáo kịp thời, chính xác tình hình an ninh trật tự tại Cơ sở, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị theo quy định.

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn, các điểm Vệ tinh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Cơ sở(B/c);
- Trang Thông tin điện tử Cơ sở;
- Lưu: VT; Tr.Tùng(01b).

GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Tứ